



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก คอลัมน์ เล่นกับไฟ สวท. สำนักข่าวไทย กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ Ch3 เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>ร.10 พระราชทานเงินให้รพ.</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน 631 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ. 27 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้ 11 แห่งสังกัด สธ. ได้แก่ รพ.ราชวิถี รพ.สงฆ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รพ.หัวหิน รพ.น่าน รพ.ศ.สกลนคร รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ รพ.ยะลา รพ.ปัตตานี รพ.สุโขทัย โภ-ลก และรพ.ท่าวังผา จ.น่าน ซึ่งสธ.จะดำเนินการตามพระบรมราโชบายเพื่อให้เงินไปสู่ประชาชนผู้ยากไร้อย่างเต็มที่</p> <p>ด้าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ข้าราชการและบุคลากรของ สธ. ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเงินให้แก่รพ.ในสังกัดสธ. โดยจะนำเงินพระราชทานไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยเหลือประชาชน มีคณะกรรมการจัดซื้อและกราบทุลรายงานและความคืบหน้าเป็นระยะ คาดว่าจะจัดซื้อแล้วเสร็จภายใน 90 วัน ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมีตั้งแต่เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม เครื่องช่วยหายใจ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องดมยา เครื่องสวนหัวใจ เครื่องผ่าตัด เทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง เครื่องตรวจครรภ์มารดา เป็นต้น</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ข่าวสด ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการออกประกาศเก็บเงินคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาและมีความเห็นที่ไม่ขัดกับพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ทั้งนี้ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการเป็นนโยบายที่ สธ. กำลังดำเนินการ เพื่อดึงแพทย์เฉพาะทางหรือผู้เชี่ยวชาญมาออกตรวจนอกเวลาราชการ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงได้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ยังคงสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามปกติ</p>
<p>ไทยรัฐ สยามรัฐ</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.สสจ.ทั่วประเทศ ผอ.สำนักอนามัย กทม. นายกสมาคม รพ.เอกชน ประธานราชวิทยาลัยการแพทย์แห่งประเทศไทย ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมโรคติดต่อในเด็กแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมโรคติดต่อแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต</p> <p>เนื่องจากพบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของไทยในปี 2562 มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกวันที่ 1 ม.ค.-1 พ.ค. พบผู้ป่วยประมาณ 18,000 ราย เสียชีวิต 27 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 12 ราย</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ขอแสดงความยินดีกับ คณะนวัตกรรมการเกษตร ม.รังสิต ที่ 1.เปิดสอนปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ แห่งแรกของประเทศไทย 2.ร่วมกับวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ทำงานจนผ่านเกณฑ์และอนุมัติจากเลขาธิการอย.ให้ปลูกกัญชาในแปลงทดลองได้ ถือเป็นเอกชนรายแรกของประเทศไทย ต่อจากองค์การเภสัชกรรม</p>
<p>ข่าวหุ้น</p>	<p>ภาษีเบียร์แอลกอฮอล์ 0%</p> <p>-เสนอข่าว นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ยืนยันจัดเก็บภาษีเบียร์แอลกอฮอล์ 0% โดยช่วงสิ้นเดือน พ.ค.นี้ เตรียมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสธ.และภาคเอกชน เพื่อกำหนดอัตราจัดเก็บ เบื้องต้นคาดว่า อัตราภาษีจะสูงกว่าภาษีน้ำผลไม้ แต่จะต่ำกว่าภาษีเครื่องดื่มเบียร์ ซึ่งกฎหมายปัจจุบันให้ดำเนินการได้ โดยจะสรุปเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ nationtv เว็บไซต์ thaiPBS</p>	<p>ตรวจพบวัตถุออกฤทธิ์ชนิดใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า สำนักงานและวัตถุประสงค์ ตรวจของกลางที่ได้รับจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พบเป็นไดคลาซีแพม (Diclazepam) ซึ่งเป็นยาคลายเครียดในกลุ่มเดียวกับไดอาซีแพม แต่มีฤทธิ์รุนแรงกว่า 10 เท่า จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ชนิดใหม่ที่มีการนำไปใช้ในทางที่ผิดและแพร่ระบาดมากในต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ใช้ร่วมกับยาเสพติดชนิดอื่น ๆ หรือใช้พร้อมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลางเช่นเดียวกัน ทำให้หายใจลำบาก โคมา และเสียชีวิตได้ ในประเทศไทยตรวจพบเป็นครั้งแรกและยังไม่มีมาตรการควบคุมทางกฎหมาย จึงเตรียมเสนอข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาควบคุมทางกฎหมาย เฝ้าระวังการแพร่ระบาด และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>
<p>มติชน คอลัมน์ ส่องโรค ไขสุขภาพ สวท. สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 9</p>	<p>โรคธาลัสซีเมีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เป็นโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทย ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้อย ส่วนมากจะพบผู้ป่วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มไม่มีอาการเลยหรือมีอาการไม่มาก แต่จะซีดลงเมื่อมีไข้ไม่สบาย และกลุ่มมีอาการรุนแรงปานกลาง - รุนแรงมาก ผู้ป่วยจะซีด อาจสังเกตหรือตรวจพบตั้งแต่อายุ 2 - 3 เดือน ถ้ารุนแรงมาก จะมีตาเหลือง อ่อนเพลีย เจริญเติบโตไม่สมอายุ ม้ามและตับโต ลักษณะกระดูกใบหน้าเปลี่ยนรูป ในระยะยาวจะมีกระดูกเปราะหักง่าย เจ็บป่วยบ่อย วิธีดูแลรักษาเด็กที่เป็นโรคธาลัสซีเมียปัจจุบันทำได้โดย 1.การดูแลทั่วไป ให้ผู้ป่วยมีสุขอนามัยที่ดี กินอาหารครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารธาตุเหล็กสูง กินวิตามินโฟเลทตามแพทย์สั่ง หลีกเลี่ยงการกระแทกเพราะกระดูกเปราะ 2.รักษาแบบประคับประคอง และ 3.รักษาให้หายขาดด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>ใบรับรองห้องปฏิบัติการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.ภัทรวิรุ์ สร้อยสังวาลย์ ผอ.สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และ ดร.กมล ฝอยศิริ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้รับเชิญให้เป็นผู้มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ให้กับห้องปฏิบัติการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์การเกษตรและอุตสาหกรรม ม.จำปาสิก สปป.ลาว ที่ได้รับการรับรองในรายการทดสอบอาหารด้านจุลชีววิทยา ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจในภาพรวมของประชาคมอาเซียน</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ สวท. สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง ThaiPBS เว็บไซต์ chiangmainews</p>	<p>เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังร่วมแถลงข่าวโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ร่วมกับ พม.และ มท. ว่า การพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี เก่งและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต้องพัฒนาตั้งแต่ช่วงปฏิสนธิในครรภ์จนอายุ 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่สมองมีการพัฒนาสูงสุดและเป็นรากฐานการมีคุณภาพของคนอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต จะเปิดให้ยื่นคำร้องขอรับสิทธิได้ตั้งแต่ 31 พ.ค.- 31 ก.ค. 2562</p>
<p>มติชน</p>	<p>จับร้านนวดเถื่อน จ.ชลบุรี</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.ต.โชคชัย โทดำมา ผกก.สืบสวน พร้อม พ.ต.อ. วัชรวิชัย นิธิวรรัชย์ ผกก.สภ.เสม็ด นพ.อภิรัต กัตถัญญตานนท์ นพ.สสจ.ชลบุรี นำหมายเข้าตรวจค้นร้านนวดแผนไทย ฌัญญารวี และร้านสปา BERRY PRETY ตั้งอยู่ติดกันในอาคารพาณิชย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี หลังได้รับการร้องเรียนว่าไม่ได้ขออนุญาตประกอบการ จากการตรวจค้นพบว่าให้บริการนวดและสปาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบการ ผู้ดูแลอ้างว่าพยายามขออนุญาตแล้วแต่ไม่ได้รับอนุญาต</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>โรคอุจจาระร่วง</p> <p>-เสนอข่าว นายชินทร์ ศิริภาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า กทม.มีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 15,656 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต แนะนำประชาชนปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค โดยรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆ ดื่มน้ำสะอาด ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร ปรุงอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ กำจัดขยะ-ทิ้งในที่ที่เหมาะสม อุณหภูมิสำเร็จรูปหรืออาหารเหลือค้างมื้อให้ร้อนก่อนรับประทาน ใช้ผ้าเช็ดอับหรือใส่ตู้กับข้าว ล้างผักผลไม้หลายๆ ครั้งให้สะอาด ล้างอุปกรณ์ทำครัว จาน ช้อน ถ้วย ชาม ก่อนใช้ทุกครั้ง หากป่วยให้ดื่มผงน้ำตาลเกลือแร่ 4 ชองต่อวัน หากอาการรุนแรงโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้รีบไปพบแพทย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ปล่อยตัวผู้ต้องขังได้รับอภัยโทษ</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผย ในวันที่ 10 พ.ค. 2562 กรมฯ จะปล่อยตัวผู้ต้องขังใน 5 เรือนจำกลุ่มลาดยาวที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในโอกาสสมโภชมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งหลังการปล่อยตัว ก.ยุติธรรม ก.มหาดไทย ก.แรงงาน ก.สาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะคอยสอดส่องดูแล พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษอย่างใกล้ชิด เชื่อว่าอัตราการกระทำความผิดซ้ำจะน้อยกว่าการปล่อยตัวผู้พ้นโทษตามปกติ เนื่องจากนักโทษที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษต้องไม่เป็นผู้ไม่กระทำความผิดร้ายแรง</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>ตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่ รพ. หายาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากกรณีตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จับกุม น.ส.ดวงกมล พิสูตรเสียง พยาบาลวิชาชีพ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ และสามี พร้อมของกลางยาเสพติดที่ซุกซ่อนในล็อกเกอร์ห้องไอซียู ได้สั่งการให้ ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รพ.หัวหิน รพช.ทั้ง 6 อำเภอ สสอ.ทั้ง 8 แห่ง รพ.สต. และสถานีนอมนามัยทุกแห่ง ทำการตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3,500 คน พร้อมตรวจค้นบ้านพัก สถานที่ทำงาน เพื่อค้นหาหายาเสพติดและรายงานผลให้ทราบภายใน 15 พ.ค. หากตรวจพบจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยให้มืองค์กรกลางเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจทุกขั้นตอนเพื่อความโปร่งใส</p>
มติชน คอลัมน์ จับกระแส ภูมิภาค	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ผอ.โรงเรียนอนุบาลชัยนาท กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมบักคีนนิ่งก่อนเปิดภาคเรียน เน้นทำความสะอาดเครื่องเล่นทุกชิ้น พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อคลายความร้อนและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคต่างๆ รวมถึงโรคมือเท้าปาก ช่วยสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขภาพให้กับนักเรียน</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก	<p>โรคหัดระบาดในยุโรป</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก รายงานว่าระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ.ที่ผ่านมา เฉพาะในทวีปยุโรปมีผู้ป่วยจากโรคหัดมากกว่า 34,300 คน ใน 42 ประเทศ ส่วนใหญ่พบในยูเครน รองลงมาคือโรมาเนียและแอลเบเนีย ทั้งนี้ WHO ได้ย้ำเตือนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนให้ครบ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้ถึง 95% แต่ปัญหาคือยังมีลัทธิต่อต้านการฉีดวัคซีนอยู่</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch